



# Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 165 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2558

ช่วงวันที่ 24-28 สิงหาคม 2558

## ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- ส่งออก ก.ค. หดตัว 3.56% ส่งผล 7 เดือนแรกหดตัว 4.66% พาณิชย์มั่นใจทั้งปีหดตัวไม่เกิน 3%
- ดัชนีราคา-ผลผลิตภาคการเกษตร ก.ค. ปรับตัวลดลง
- รมว.คลังลุยกระตุ้นศก.สายฟ้าแลบกองทุนหมู่บ้านปล่อยกู้ 0%-เร่งโครงการขนาดเล็ก
- เชื้อมั่นอูดฯ ต่ำสุดรอบกว่า 6 ปี เนะเร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร SMEs และตั้งทีมไทยแลนด์เร่งแก้ส่งออก

กระทรวงพาณิชย์เผยตัวเลขส่งออกกรกฎาคมมีมูลค่าการส่งออก 18,223 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.56 เป็นการลดลงของมูลค่าการส่งออกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 7 เดือนของปี 2558 มีมูลค่า 125,078 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.66 โดยปัจจัยที่จะส่งผลให้การส่งออกของไทยชะลอตัวเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักยังคงชะลอตัวส่งผลให้ความต้องการซื้อสินค้าลดลง ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกลดลงต่อเนื่อง โดยในเดือนกรกฎาคมระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 46.8 และมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เช่นเดียวกับราคาสินค้าเกษตรโลกที่ปรับตัวลดลง รวมถึงการใช้มาตรการลดค่าเงินของประเทศคู่ค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งออก ซึ่งแม้ในระยะนี้ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงแต่ก็ยังอ่อนค่าลงในระดับที่น้อยกว่าประเทศอื่นๆ ส่งผลให้สินค้าไทยมีราคาสูงและแข่งขันได้ยาก โดยกระทรวงพาณิชย์ยืนยันการส่งออกปีนี้จะติดลบร้อยละ 3 ตามเป้าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงดัชนีราคาสินค้าเกษตรและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2558 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.33 และ 9.93 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ขณะที่สินค้าที่ปริมาณผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน โดยในเดือนสิงหาคม 2558 สศก. คาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะยางพาราที่ราคายังคงลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ชะลอตัว และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง ส่วนดัชนีผลผลิตในเดือนสิงหาคมคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากจะมีผลผลิตลำไย มังคุด และลองกองออกสู่ตลาด **สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทยเดือนกรกฎาคม 2558 อยู่ที่ระดับ 83.0 ต่ำสุดในรอบ 6 ปี 2 เดือน** เนื่องจากผู้ประกอบการกังวลปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศ รวมทั้งการหดตัวของภาคการส่งออกที่มีผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างปรับลดเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการส่งออกในช่วงครึ่งหลังปี 2558 ขณะที่ความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 101.2 เพิ่มขึ้นจากระดับ 99.0 ในเดือนมิถุนายนเนื่องจากผู้ประกอบการคาดหวังว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศน่าจะปรับตัวดีขึ้นภายหลังมีการปรับเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจ โดยเตรียมเสนอทีมเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น การแก้ปัญหาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) อย่างเจาะลึก และการแก้ปัญหาภาคส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยเร่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการส่งออกหรือ “ทีมไทยแลนด์” ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เตรียมปรับประมาณการยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศเหลือ 7.5-8 แสนคัน จากเดิมที่คาดไว้ที่ 8.5 แสน ขณะที่ยอดส่งออกยังคงเดิมที่ 1.2 ล้านคัน ส่งผลให้ยอดผลิตรถยนต์โดยรวมปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1.95-2 ล้านคัน โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมลดลง 60,863 คัน ลดลงร้อยละ 12.5 จากช่วงเดียวกับปีก่อน ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ในช่วง 7 เดือนแรก อยู่ที่ 429,972 คัน ลดลงร้อยละ 15.8 จากช่วงเดียวกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว รวมถึงการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ขณะที่ยอดส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคมอยู่



ที่ 102,359 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.52 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้ 7 เดือนแรกของปียอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปอยู่ที่ 678,432 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.86 เนื่องจากการส่งออกกระบะรุ่นใหม่และการส่งออกรถอีโคคาร์ยังเติบโตดี **คลังเตรียมแพ็คเกจระยะสั้น 5 หมื่นล้าน เห็นกระตุ้นเศรษฐกิจจะดับราหญา อัลดินเงินกองทุนหมู่บ้านปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยคาดว่าจะดำเนินการได้ภายใน 1 เดือน** เร่งโครงการลงทุนขนาดเล็ก โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่พร้อมเร่งรัดและผลักดันให้เกิดการลงทุนเร็วขึ้น มั่นใจ 3 เดือนเห็นผล พร้อมส่งออกมาตราการให้สิทธิประโยชน์เพิ่ม อาทิ ให้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ เร่งการลงทุนเอกชน ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการเติมเม็ดเงินเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจหากสามารถทำได้ตามเป้าหมาย น่าจะส่งผลให้เกิดการบริโภคและการจ้างงานอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้รับเหมานขนาดเล็ก และการส่งเสริมเอกชนทำบัญชีเล่มเดียว และระบบชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานให้กับภาคเอกชนและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย

## เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- จีดีพีสหรัฐ ไตรมาส 2/58 ขยายตัว 3.7%
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ ปรับตัวสูงขึ้นในรอบ 7 เดือน
- PMI ภาคการผลิตจีนหดตัวมากสุดในรอบ 6 ปีครึ่ง
- จีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 5 ในรอบ 10 เดือน
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง จากอุปทานน้ำมันดิบล้นตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ **สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐ รายงานตัวเลขจีดีพีของสหรัฐ ในไตรมาส 2/2558 ครั้งที่ 2 ขยายตัวร้อยละ 3.7** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงกว่าตัวเลขที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้าที่ย่อลง 3.2 เป็นผลจากการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐ ที่จัดทำโดยสถาบัน **Conference Board ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 101.5** จากระดับ 91.0 ในเดือนกรกฎาคม 2558 สะท้อนว่าผู้บริโภคมีมุมมองด้านบวกเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐ ขณะที่เศรษฐกิจจีนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นของจีนเดือนสิงหาคม 2558 ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 47.1 จากระดับ 47.8 ในเดือนกรกฎาคม 2558 ถือเป็นหดตัวมากสุดในรอบ 6 ปีครึ่ง ซึ่งเพิ่มความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวอย่างรุนแรง ส่งผลให้ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเงินกู้ยืม 1 ปีลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.6 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ขณะที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะ 1 ปีลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.75 เช่นกัน รวมทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลงร้อยละ 0.50 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะชะลอตัว

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา และลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 13 ติดต่อกัน โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 43.14 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล จากอุปทานน้ำมันดิบล้นตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง รวมถึงค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐ ที่แข็งค่าขึ้น

## ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (31 สิงหาคม- 4 กันยายน 2558)

- กระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนสิงหาคม 2558
- อัตราการว่างงานของสหรัฐ และตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน
- จีดีพียูโรโซน ไตรมาส 2/2558